
สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
(The Meeting of the Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and 

Sustainable Development)  
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๔ คน น าโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ซึ่งได้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงประกอบด้วย 
 

 ๑. พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      กรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๓. นางสาวประเพ็ญพิมพ์  ประจนปัจจนึก อัครราชทูตที่ปรึกษา 
      สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา 
      ที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ     
 ๔. นายกิตติ เสรีประยูร   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
      กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
      ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
      เลขานุการคณะผู้แทนฯ 
 ๕. นางสาวกัลย์ธีรา  ลีลานนท์  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
      กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
      ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
      ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนฯ 
 

 ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในคราวนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม
จากประเทศสมาชิกจ านวน ๒๑ ประเทศ และจากส านักงานเลขาธิการ APA โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 
๑๐๐ คน 
 

 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้ให้การรับรองระเบียบวาระการ-
ประชุม และให้การสนับสนุนการให้นาย Fadli Zon รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็น
ประธานการประชุม และท่ีประชุมยังได้ให้การรับรองผู้แทนจากอัฟกานิสถานเป็นรองประธานการประชุม และ
ผู้แทนจากภูฏานเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม  
 
 



 
-๒- 

 
 

 

 
พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ และพลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนไทย มอบของขวัญให้แก่นาย Fadli Zon รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อแสดงความยินดีต่อการได้รับเลือกเป็นประธานการประชุมฯ 
 

 ในช่วงพีธีเปิดการประชุมนั้น ดร. Ali Khorram รองเลขาธิการ APA ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ APA ในการประชุม ได้กล่าวถึงความส าคัญของการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจและ                  
การด าเนินการที่ผ่านมาของ APA นอกจากนี้ ดร. Ali Khorram ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณแยกราชประสงค์ ที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจ านวนมาก และยังขอให้ผู้เข้าร่วม
การประชุมได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยและสวดขอพรให้ผู้บาดเจ็บมีความปลอดภัย  



-๓- 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมยืนไว้อาลัย และสวดขอพรให้ผู้ประสบเหตุระเบิด ณ แยกราชประสงค์ 
กรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัย 

 

ในการนี้ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้กล่าวต่อ 
ที่ประชุม  โดยได้แสดงความขอบคุณต่อน้ าใจไมตรีของผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุไม่คาดฝัน
ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และกล่าวถึงความร่วมมือของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยกับ APA ในฐานะ
ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ว่ามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
สิ่งจ าเป็นและไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจจะน ามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบ การค้า-
มนุษย์และการค้ายาเสพติดต่อไป  

อนึ่ง พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ ยังได้กล่าวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และเป็นกษัตริย์ที่สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศ โดยปรัชญาดังกล่าวยังสามารถ 
 



-๔- 
 

น ามาปรับใช้กับทุกชนชั้นและทุกระดับในสังคม ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้น าหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ-
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการในพระราชด าริของมูลนิธิชัยพัฒนา ไปเผยแพร่ในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการประชุมได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ -             
พระเจ้าอยู่หัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี 

 

 
 

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ขณะกล่าวถ้อย
แถลงขอบคุณ และการถึงความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
 

เอกสารของมูลนิธิชัยพัฒนา เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชด าริ ที่ได้น าไป
เผยแพร่ในประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนฯ

ประเทศสมาชิก APA ที่เข้าร่วมการประชุม 
 

 ส าหรับร่างข้อมติที่คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาและรับรองให้น าเข้าสู่การรับรองในที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่ APA ครั้งที่ ๘ ที่จะเกิดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ประกอบด้วย 

- ร่างข้อมติด้านการขจัดความยากจนในเอเชีย 
-   ร่างข้อมติประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปลุกต้นไม้

นับพันล้านต้นทั่วเอเชีย 
- ร่างข้อมติด้านการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย 
- ร่างข้อมติประเด็นด้านการเงิน : การให้ความมั่นใจในความพยายามเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
-   ร่างข้อมติด้านบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่สนับสนุนการ

ด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยในช่วงการพิจารณาร่างข้อมติด้านบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่

สนับสนุนการด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความสนใจจากที่ประชุม และได้รับการบรรจุ 
 



-๖- 
 

ข้อความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในร่างข้อมติดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก APA ที่เข้าร่วม 
การประชุม ยังให้การสนับสนุนแนวคิดปรัชญาดังกล่าว พร้อมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ประเทศของตน อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และคูเวต เป็นต้น 
 

 
 

พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อภิปรายร่างข้อมติเกี่ยวกับการพัฒนา- 
ที่ย่ังยืน และกล่าวถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

ในส่วนของถ้อยแถลงของพลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง นั้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักการส าคัญ  
๓ ประการในการด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัว นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ได้กับทุกประเทศ โดยสามารถ
พิสูจน์ได้จากโครงการในพระราชด าริที่มีมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ที่มีการด าเนินการนับตั้งแต่การเสด็จขึ้นครอง
ราษฎร์ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันกว่า ๖๙ ปี อีกทั้ง เจตนารมณ์ส าคัญของหลักปรัชญา-เศรษฐกิจ
พอเพียงคือ การแบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ระดับปัจเจกและระดับนานาชาติ ซึ่งถ้อย
แถลงดังกล่าว ท าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้สึกประทับใจ และให้ความสนใจต่อหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง จนน ามาซึ่งการบรรจุชื่อของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในร่างข้อมติดังกล่าว 

 



-๗- 
 

นอกจากนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้เข้าพบเอกอัคคราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เพ่ือหารือ
ประเด็นเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว และการด าเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกิตติ  เสรีประยูร 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ผู้จัดท าสรุปรายงาน 

 


